

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
SÀI GÒN**

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 9277/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015**

STT	Nội dung	Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo
		* Bậc Đại học: - Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing) - Khoa học máy tính - Ngôn ngữ Anh * Bậc Cao đẳng: - Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing) - Tiếng Anh
I	Điều kiện tuyển sinh	<p style="text-align: center;">❖ Năm 2014</p> 1. Đối tượng tuyển sinh: - HS tốt nghiệp THPT của Việt Nam; - HS quốc tịch Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; - HS tốt nghiệp THPT quốc tịch nước ngoài. - HS tham gia kỳ thi 3 chung của Bộ GD&ĐT và tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CD khác. 2. Điều kiện xét tuyển: a. Xét tuyển điểm sàn: Thí sinh đạt điểm sàn kỳ thi 3 chung 2014 của Bộ GD&ĐT nộp giấy chứng nhận kết quả thi để được xét tuyển bậc ĐH & CD của SIU. b. Xét tuyển học bạ lớp 12: - Thí sinh không đạt điểm sàn, không tham gia kỳ thi 3 chung 2014 của Bộ GD&ĐT hoặc tham gia tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CD khác nộp học bạ lớp 12 và bằng tốt nghiệp THPT theo tiêu chuẩn sau: - Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên (cao đẳng), 6,5 trở lên (đại học); - Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 5,5 trở lên (cao đẳng), 6,0 trở lên (đại học). - Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên. - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào. - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

		<p>thí sinh cần có chứng chỉ TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5 (đối với bậc đại học); TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc IELTS 5.0 (đối với bậc cao đẳng). Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kì kiểm tra môn tiếng Anh do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Thí sinh chưa đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh được học chương trình Tiếng Anh học thuật để đạt trình độ tiếng Anh học đại học, cao đẳng chính thức.</p> <p>❖ Năm 2015</p> <p>SIU đã trình Bộ GD&ĐT Đề án tự chủ tuyển sinh và đã được Bộ GD&ĐT công bố trên trang thông tin điện tử của Báo Giáo dục và Thời đại từ 11/2014.</p> <p><i>1. Đối tượng HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:</i></p> <p>Sử dụng 2 phương thức xét tuyển</p> <p>a) Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả lớp 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT; - Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng); - Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng); - Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên. <p>b) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học tổ chức và có kết quả thi không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. <p><i>2. Đối tượng khác:</i></p> <p>* Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính:</p> <p>a) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, <i>xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.</i></p> <p>b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, <i>xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.</i></p> <p>* Đối với thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh</p>
--	--	--

		<p>không phải là ngôn ngữ chính):</p> <p>a) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, <i>xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.</i></p> <p>b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, <i>xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào. - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thí sinh cần có chứng chỉ TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5 (đối với bậc đại học); TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc IELTS 5.0 (đối với bậc cao đẳng). Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kì kiểm tra môn tiếng Anh do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Thí sinh chưa đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh được học chương trình Tiếng Anh học thuật để đạt trình độ tiếng Anh học đại học, cao đẳng chính thức.
<p>II</p>	<p>Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lewis Campus (8C Tổng Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc sở hữu của trường. Lewis Campus là một tòa nhà 8 tầng có diện tích xây dựng gần 4.000 m², được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị giảng dạy, học tập và sinh hoạt cao cấp như mạng internet không dây, thư viện sách, thư viện điện tử, các phòng thí nghiệm, hội trường, các giảng đường, lớp học, phòng chiếu phim, câu lạc bộ âm nhạc, phòng thể dục đa năng, khu giải trí và nhiều phương tiện hiện đại khác. - Fleming Campus (16 Tổng Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc sở hữu của trường. Fleming Campus là tòa nhà 8 tầng hiện đại, tiện nghi với diện tích xây dựng gần 5.000 m² gồm đầy đủ khu học tập, sân thể thao đa năng, hồ bơi, nhà hát, khu giải trí,... đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt thể thao - văn hóa - nghệ thuật... của sinh viên. - Dự án xây dựng cơ sở số 18 Tổng Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2 là đất thuộc sở hữu của các thành viên Hội đồng quản trị và đã được góp vốn vào Trường có diện tích xây dựng dự kiến khoảng 5000 m², rất thuận lợi cho việc đầu tư, xây dựng và phát triển một cơ sở không những cho hoạt động học tập - nghiên cứu mà còn là một cơ sở phục vụ các hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Trường. Ngoài thư viện Elexandria Library và nhà

		<p>hát Shakespear House đang hoạt động tại số 16 Tổng Hữu Định, nhà hát Opera House và thư viện mang tên Trần Nhân Tông sẽ được đầu tư quy mô, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các giảng đường, phòng học, phòng chức năng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Hiện Hội đồng quản trị đang xúc tiến các thủ tục, dự kiến khởi công xây dựng cơ sở này vào tháng 4/2015.</p> <p>- Khu truyền thống - dã ngoại SIU thuộc sở hữu của Trường với diện tích 5ha tại xã Xuân Tân - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai sau hơn 4 năm xây dựng đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2012. Khu truyền thống - dã ngoại SIU là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp, các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, các giờ học tập dã ngoại và tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt Nam cho sinh viên.</p> <p>- Hiện nay, SIU đang sở hữu khu đất 5ha tại Phường Long Trường - Quận 9 và đang xúc tiến các thủ tục đầu tư, sẵn sàng cho nhu cầu phát triển trong tương lai để xây dựng thêm cơ sở hiện đại theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ để SV có điều kiện học tập, nghiên cứu, giải trí như SV các nước Âu - Mỹ.</p>
III	Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục	<p>- Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.</p> <p>- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cung cấp môi trường giảng dạy quốc tế. Các lớp học được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giảng viên và sinh viên thông qua các giờ lên lớp với giảng viên, hội thảo, thuyết trình, câu lạc bộ chuyên ngành, học theo nhóm tại thư viện sách, thư viện điện tử hoặc tại phòng tự học với laptop hoặc máy tính hiện đại của trường với công nghệ không dây. Ngoài ra sinh viên phải đăng ký các lớp Anh ngữ học thuật nếu điểm tiếng Anh chưa đạt theo yêu cầu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là môi trường giao tiếp Anh ngữ sống động, là nơi tạo điều kiện lý tưởng cho sinh viên phát triển khả năng tư duy độc lập và tự do sáng tạo.</p>
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục	<p>- Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên luôn được tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các nhà quản lý – hoạch định chính sách của Chính phủ; lãnh đạo (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, các chuyên gia...) của các công ty – tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài. Ngoài ra, để sinh viên tiếp cận các tình huống thực tế; tích lũy kiến thức ngoài các môn học chính khóa, SIU tổ chức các Chương trình tập huấn - thực hành kỹ năng nghề nghiệp như: chuyên đề, tập huấn, thực tập thực tế, ... giúp sinh viên thể hiện năng lực</p>

		<p>hoạt động thực tiễn, khả năng hòa nhập trong quá trình học tập, là một trong những tiêu chí đánh giá trong tuyển chọn và thăng tiến của các công ty – tập đoàn trong và ngoài nước.</p>
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ số tiết lên lớp; nếu sinh viên không lên lớp đủ 80% số tiết học (theo qui chế) sẽ không được dự thi kết thúc môn học. Ngoài số tiết quy định chính thức, sinh viên phải dành thời gian tự học tương đương với thời gian chính thức. Trong đó 50% thời gian tự học có tổ chức để thảo luận, làm bài tập nhóm. - Các môn học chuyên ngành, sinh viên phải hoàn thành term paper (tiểu luận) giữa kỳ để tra dồi và mở rộng kiến thức học đường, giải quyết vấn đề thực tiễn. Điểm term paper được tham gia tính điểm trung bình chung của điểm thi hết môn. - Học tập thi cử nghiêm túc, không có bài, không đạo văn, không thi hộ và nhờ người thi hộ, không sử dụng tài liệu trong phòng thi (khi không được phép). - Tích cực học tập, tham gia công tác nghiên cứu khoa học, các loại hình câu lạc bộ - đội nhóm, học tập dã ngoại, các ngày lễ hội, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật.
VI	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Sinh viên được đào tạo nắm vững những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng thành thạo vi tính và tiếng Anh (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt đạt chứng chỉ TOEIC 500 của ETS – Hoa Kỳ); có nền tảng kiến thức cơ bản vững và phương pháp nghiên cứu để có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn trong và ngoài nước.</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo	<p>Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thỏa mãn các tiêu chuẩn tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, được học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước, là nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có thể tạo lập doanh nghiệp hoặc làm việc trong các công ty, tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài.</p>